



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

โพสต์ทูเดย์

Post Today
Circulation: 320,000
Ad Rate: 890

Section: เศรษฐกิจมหภาค/-

วันที่: อังคาร 15 พฤศจิกายน 2559

ปีที่: 14

ฉบับที่: 5031

หน้า: B2(ขวา)

Col.Inch: 19.26 Ad Value: 17,141.40 PRValue (x3): 51,424.20

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: กยท.มั่นใจ ส่งออกยางไม้กระทบ

กยท.มั่นใจ ส่งออกยาง ไม้กระทบ

โพสต์ทูเดย์ - กยท.ประเมินผลเลือกตั้ง
สหรัฐกระทบทางอ้อม ย้ำไทยเป็นผู้ส่งออก
อันดับ 1

นายธีชัย สุภะสะอาด ผู้ว่าการการยาง
แห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า เมื่อ
พิจารณานโยบายด้านเศรษฐกิจของนาย
โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีคนใหม่ของ
สหรัฐแล้ว ระยะแรกอาจทำให้อัตราแลกเปลี่ยน
ผันผวน แต่คาดว่าในที่สุดจะมีการ
ปรับขึ้นดอกเบี้ย จะส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์
สหรัฐแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเงินสกุลอื่น ซึ่ง
จะส่งผลดีกับราคายางในประเทศของไทย

ทั้งนี้ เนื่องจากการค้าขายระหว่าง
ประเทศส่วนมากจะค้าขายในสกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐ จึงทำให้ราคายางเมื่อคิด
กลับเป็นเงินบาทมีราคาเพิ่มขึ้น และหาก

สหรัฐมีนโยบายกดค่าเงินหยวนให้แข็งค่า
ขึ้น อุตสาหกรรมยางจะไม่ได้รับผลกระทบ
เช่นเดียวกัน เพราะไทยเป็นผู้ส่งออกยาง
เพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิตของจีน

“การแข็งค่าขึ้นของเงินหยวนจึงไม่
ได้เป็นปัจจัยกดดันราคายาง แต่กลับจะ
ส่งเสริมให้การส่งออกเพิ่มขึ้น ขณะที่
นโยบายการตั้งกำแพงภาษีสินค้าจากจีน
จะส่งผลกระทบต่อความต้องการซื้อ
ยางจากไทยลดลง” นายธีชัย กล่าว

สำหรับปี 2558 ประเทศไทยส่งออก
ยางพาราไปยังประเทศสหรัฐประมาณ
16,500 ตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า 8,000 ล้าน
บาท ถือเป็นผู้อยู่อันดับจากไทยเป็นอันดับ
5 ของโลก โดยส่วนมากยางที่ส่งออกจะ
เป็นยางประเภทยางแท่ง ยางแผ่นรมควัน
และน้ำยางข้น เป็นต้น

นายธีชัย กล่าวว่า กยท.ในฐานะหน่วย
งานที่ดูแลบริหารจัดการยางพาราทั้งระบบ
แบบครบวงจร ได้เร่งหาแนวทางลดต้นทุน
การผลิต ยกกระดับคุณภาพของผลผลิตให้
ได้มาตรฐานในระดับสากล พร้อมทั้ง
แสวงหาตลาดใหม่เพื่อทำการค้าระหว่าง
ประเทศ ตอกย้ำการเป็นผู้ผลิตยางคุณภาพ
และส่งออกเป็นอันดับ 1 ของโลก

กยท. เผย การเมืองในอเมริกา ไม่ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ภายในประเทศไทย ย้ำ ไทย มุ่งยกระดับคุณภาพayang เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ประกอบการธุรกิจและผู้บริโภค

กรุงเทพฯ--14 พ.ย.--การยางแห่งประเทศไทย

กยท. เผย นโยบายด้านเศรษฐกิจของทรัมป์ โดยทางตรงคาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ภายในประเทศไทย ยกเว้นเรื่องการตั้งกำแพงภาษีการนำเข้าจากจีนซึ่งเป็นประเทศผู้ซื้อยางจากไทยอันดับ 1 ของโลก อาจส่งผลบ้างแต่คาดว่าจะในทางปฏิบัติน่าจะทำได้ยาก เพราะจะกระทบในระดับมหภาค ควรจะใช้นโยบายการค้าเพื่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันมากกว่า แต่ไทยจะเดินหน้ายกระดับคุณภาพayang ตั้งแต่การปลูกจนกระทั่งการแปรรูปเพื่อการส่งออก หวังจะเป็นประเทศผู้ผลิตยางคุณภาพดีอันดับ 1 ของโลก

ดร.ธีรช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เผยว่า ประเทศไทยส่งยางพาราออกไปประเทศสหรัฐอเมริกาในปี 2558 ที่ผ่านมา ประมาณ 16,500 ตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า 8,000 ล้านบาท ถือได้ว่าประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นประเทศผู้ซื้อยางจากไทยเป็นอันดับ 5 ของโลก โดยส่วนมาก ยางที่ส่งออกจะเป็นยางประเภท ยางแท่ง ยางแผ่นรมควัน และน้ำยางข้น เป็นต้น ทั้งนี้ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารของประเทศ นโยบายในการพัฒนาประเทศ ต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ หากพิจารณานโยบายด้านเศรษฐกิจของดอนัลด์ จอห์น ทรัมป์ ผู้ชนะการเลือกตั้ง ซึ่งจะเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา คนที่ 45 ในเดือนมกราคมปีหน้านั้น พบว่า ประเด็นนโยบายการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ในระยะแรกอาจจะส่งผลให้อัตราแลกเปลี่ยนผันผวน แต่คาดว่าจะในที่สุดแล้ว การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยจะส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเงินสกุลอื่น ซึ่งจะส่งผลดีกับราคายางภายในประเทศของไทย เนื่องจากการค้าขายยางระหว่างประเทศส่วนมากจะค้าขายในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ จึงทำให้ราคายางเมื่อคิดกลับเป็นเงินบาทมีราคาเพิ่มขึ้น หรือกรณีนโยบายอัตราแลกเปลี่ยน ตามที่สหรัฐอเมริกา ได้มีการกล่าวหาว่า จีนกดค่าเงินหยวนให้อ่อนเพื่อประโยชน์ทางการส่งออก (Currency manipulation) ทำให้สหรัฐอเมริกาขาดดุลการค้ากับจีนอย่างมาก ซึ่งหากสหรัฐอเมริกาคัดค้านให้เงินหยวนของจีนแข็งค่าขึ้น ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยในฐานะที่เป็นผู้ส่งออกยางเพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิตของจีน การแข็งค่าขึ้นของเงินหยวนจึงไม่ได้เป็นปัจจัยกดดันราคายางแต่กลับจะส่งเสริมให้การส่งออกเพิ่มขึ้น หรือนโยบายการตั้งกำแพงภาษี สำหรับสินค้าที่นำเข้าจากจีนเป็น

45% ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อทางอ้อมกับสถานการณ์ภายในประเทศไทย เนื่องจากจีนเป็นประเทศหลักในการส่งออกยาง ในขณะที่สหรัฐอเมริกาเป็นตลาดหลักในการส่งออกผลิตภัณฑ์ของจีนซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์ยางล้อรถยนต์ ดังนั้น หากสหรัฐอเมริกาเพิ่มภาษีนำเข้าสินค้าจากประเทศจีนจะทำให้ความสามารถในการแข่งขันของจีนในตลาดสหรัฐอเมริกาดลดลง และส่งผลกระทบต่อความต้องการซื้อยางจากประเทศไทย

"หากคาดการณ์สถานการณ์การส่งออกยางไทยหลังจากดอนัลด์ จอห์น ทรัมป์ เป็นประธานาธิบดี นโยบายด้านเศรษฐกิจของทรัมป์ โดยทางตรงคาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ภายในประเทศไทย สำหรับนโยบายการ America First โดยขึ้นอัตราดอกเบี้ย หรือการกดดันค่าเงินหยวนให้แข็งค่าขึ้นคาดว่าจะส่งผลดีกับยางในประเทศไทย แต่สำหรับการตั้งกำแพงภาษีการนำเข้าจากจีน คาดว่าในทางปฏิบัติน่าจะทำได้ยาก เพราะจะส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพของพลเมืองสหรัฐอเมริกา ดังนั้น สหรัฐอเมริกาน่าจะใช้นโยบายการค้าเพื่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันมากกว่าการดำเนินนโยบายที่แข็งกร้าวซึ่งจะนำไปสู่การพิพาท"

ดร.ธีธัช กล่าวเพิ่มเติมว่า ไทยในฐานะประเทศผู้ผลิตยางอันดับ 1 ของโลก มองว่า แม้จะมีหลายประเทศ โดยเฉพาะประเทศอาเซียนได้ขยายพื้นที่ปลูกยาง ในขณะเดียวกัน ไทยกำลังลดพื้นที่ปลูกยางเพื่อให้เกษตรกรปลูกพืชเศรษฐกิจอื่น ลดปัญหาที่เกิดจากความไม่เสถียรภาพของราคายาง หรือการส่งเสริมการปลูกยางแบบผสมผสาน เพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางไทย แต่ศักยภาพในการพัฒนายางพาราไทย ทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยเน้นการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการสวนยางตามหลักวิชาการ เพื่อให้ผลผลิตต่อหน่วยพื้นที่ของเกษตรกรสูงขึ้น หรือด้านการตลาดที่รัฐบาลได้ร่วมกับประเทศผู้ผลิตยางธรรมชาติแห่งใหญ่ของโลกคืออินโดนีเซียและมาเลเซีย โดยจัดตั้งบริษัทร่วมทุนยางระหว่างประเทศเพื่อรักษาเสถียรภาพของยาง รวมถึง กยท. ในฐานะหน่วยงานที่ดูแลบริหารจัดการยางพาราทั้งระบบครบวงจร เร่งหาแนวทางลดต้นทุนการผลิต ยกกระดับคุณภาพของผลผลิตให้ได้มาตรฐานในระดับสากล พร้อมทั้ง แสวงหาดตลาดใหม่เพื่อทำการค้าระหว่างประเทศ สิ่งต่างๆ เหล่านี้ เป็นการพัฒนาทางพาราทั้งระบบตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง โดยสิ่งที่สำคัญที่สุด คือ เรื่องคุณภาพยางตั้งแต่กระบวนการปลูกจนกระทั่งการแปรรูปเพื่อการส่งออก เพราะฉะนั้น ประเทศไทยจะไม่เพียงแต่จะได้ชื่อว่าเป็นประเทศผู้ส่งออกยางอันดับ 1 ของโลกเท่านั้น แต่ไทย จะเป็นประเทศผู้ผลิตยางคุณภาพดีอันดับ 1 ของโลกเช่นกัน

กยท. มอนนโยบายเศรษฐกิจทรมปีไม่ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ส่งออกยางของไทย

ข่าวเศรษฐกิจ สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) -- จันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2559 17:46:59 น.

นายธีรช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เผยว่า ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นประเทศผู้ซื้อยางจากไทยเป็นอันดับ 5 ของโลก โดยประเทศไทยส่งยางพาราออกไปประเทศสหรัฐอเมริกาในปี 2558 ที่ผ่านมามีปริมาณ 16,500 ตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า 8,000 ล้านบาท ส่วนมากยางที่ส่งออกจะเป็นยางประเภทยางแท่ง ยางแผ่นรมควัน และน้ำยางข้น เป็นต้น

ทั้งนี้ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารของประเทศ นโยบายในการพัฒนาประเทศ ต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ หากพิจารณานโยบายด้านเศรษฐกิจของโดนัลด์ จอห์น ทรัมป์ ผู้ชนะการเลือกตั้ง ซึ่งจะเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา คนที่ 45 ในเดือนม.ค.60 นั้น พบว่า ประเด็นนโยบายการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ในระยะแรกอาจจะส่งผลให้อัตราแลกเปลี่ยนผันผวน แต่คาดว่าในที่สุดแล้ว การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยจะส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเงินสกุลอื่น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อราคายางภายในประเทศของไทย เนื่องจากการค้าขายระหว่างประเทศส่วนมากจะค้าขายในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ จึงทำให้ราคายางเมื่อคิดกลับเป็นเงินบาทมีราคาเพิ่มขึ้น หรือกรณีนโยบายอัตราแลกเปลี่ยน ตามที่สหรัฐอเมริกา ได้มีการกล่าวหาว่า จีนกดค่าเงินหยวนให้อ่อนเพื่อประโยชน์ทางการส่งออก (Currency manipulation) ทำให้สหรัฐอเมริกาขาดดุลการค้ากับจีนอย่างมาก

ซึ่งหากสหรัฐอเมริกาคัดค้านให้เงินหยวนของจีนแข็งค่าขึ้น ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยในฐานะที่เป็นผู้ส่งออกยางเพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิตของจีน การแข็งค่าขึ้นของเงินหยวนจึงไม่ได้เป็นปัจจัยกดดันราคายาง แต่กลับจะส่งเสริมให้การส่งออกเพิ่มขึ้น หรือนโยบายการตั้งกำแพงภาษี สำหรับสินค้าที่นำเข้าจากจีนเป็น 45% ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ยางในประเทศไทย เนื่องจากจีนเป็นประเทศหลักในการส่งออกยาง ในขณะที่สหรัฐอเมริกาคือตลาดหลักในการส่งออกผลิตภัณฑ์ของจีนซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์ยางล้อรถยนต์ ดังนั้น หากสหรัฐอเมริกาเพิ่มภาษีนำเข้าสินค้าจากประเทศจีนจะทำให้ความสามารถในการแข่งขันของจีนในตลาดสหรัฐอเมริกาดลดลง และส่งผลกระทบต่อความต้องการซื้อยางจากประเทศไทย

“หากคาดการณ์สถานการณ์การส่งออกยางไทยหลังจากโดนัลด์ จอห์น ทรัมป์ เป็นประธานาธิบดี นโยบายด้านเศรษฐกิจของทรัมป์ โดยทางตรงคาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ยางในประเทศไทย สำหรับนโยบายการ America First โดยขึ้นอัตราดอกเบี้ย หรือการกดดันค่าเงินหยวนให้แข็งค่าขึ้นคาดว่าจะส่งผลดีกับยางในประเทศไทย แต่สำหรับการตั้งกำแพงภาษีการนำเข้าจากจีน คาดว่าในทางปฏิบัติน่าจะทำได้ยาก เพราะจะส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพของพลเมืองสหรัฐอเมริกา ดังนั้น สหรัฐอเมริกาน่าจะใช้นโยบายการค้าเพื่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันมากกว่าการดำเนินนโยบายที่แข็งกร้าวซึ่งจะนำไปสู่การพิพาท”

นายธีรชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า ไทยในฐานะประเทศผู้ผลิตยางอันดับ 1 ของโลก มองว่า แม้จะมีหลายประเทศ โดยเฉพาะประเทศอาเซียนได้ขยายพื้นที่ปลูกยาง ในขณะที่เดียวกัน ไทยกำลังลดพื้นที่ปลูกยางเพื่อให้เกษตรกรปลูกพืชเศรษฐกิจอื่น ลดปัญหาที่เกิดจากความไม่เสถียรภาพของราคายาง หรือการส่งเสริมการปลูกยางแบบผสมผสาน เพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางไทย แต่ศักยภาพในการพัฒนา ยางพาราไทย ทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยเน้นการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการสวนยางตามหลักวิชาการ เพื่อให้ผลผลิตต่อหน่วยพื้นที่ของเกษตรกรสูงขึ้น หรือด้านการตลาดที่รัฐบาลได้ร่วมกับประเทศผู้ผลิตยางธรรมชาติแห่งใหญ่ของโลกคืออินโดนีเซียและมาเลเซีย โดยจัดตั้งบริษัทร่วมทุนยาระหว่างประเทศเพื่อรักษาเสถียรภาพของยาง รวมถึง กยท.ในฐานะหน่วยงานที่ดูแลบริหารจัดการยางพาราทั้งระบบครบวงจร เร่งหาแนวทางลดต้นทุนการผลิต ยกกระดับคุณภาพของผลผลิตให้ได้มาตรฐานในระดับสากล

พร้อมทั้ง แสวงหาตลาดใหม่เพื่อทำการค้าระหว่างประเทศ สิ่งต่างๆ เหล่านี้ เป็นการพัฒนายางพาราทั้งระบบ ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง โดยสิ่งที่สำคัญที่สุด คือ เรื่องคุณภาพยางตั้งแต่กระบวนการปลูกจนกระทั่งการแปรรูปเพื่อการส่งออก เพราะฉะนั้น ประเทศไทยจะไม่เพียงแต่จะได้ชื่อว่าเป็นประเทศผู้ส่งออกยางอันดับ 1 ของโลกเท่านั้น แต่ไทย จะเป็นประเทศผู้ผลิตยางคุณภาพดีอันดับ 1 ของโลกเช่นกัน

--อินโฟเควสท์ โดย นิศารัตน์ วิเชียรศรี/รัชดา โทร.02-2535000 ต่อ 317 อีเมลล์:

rachada@infoquest.co.th--

**NNT**สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
NATIONAL NEWS BUREAU OF THAILAND

วันที่ 14 พ.ย. 59

หัวข้อข่าว การยางแห่งประเทศไทย สาขาย่านตาขาว
จัดกิจกรรม"รวบข้าวไร่"

การยางแห่งประเทศไทย สาขาย่านตาขาว จัดกิจกรรม"รวบข้าวไร่" และร่วมกันดำข้าวเม่า เพื่อสร้าง
ความสามัคคีกลมเกลียวระหว่างเกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องในหมู่บ้านชาวสวนยางพัฒนาเฉลิมพระเกียรติ
50 พรรษา มหาวชิราลงกรณฯ

แหล่งที่มา : สวท.ตรัง



นายภิรมย์ หนุรอด ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย สาขาย่านตาขาว กล่าวว่า การยางแห่ง
ประเทศไทย สาขาย่านตาขาว ได้ดำเนินโครงการหมู่บ้านชาวสวนยางพัฒนาเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มห
วชิราลงกรณฯ เพื่อช่วยเหลือและส่งเสริมชาวสวนยางมาอย่างต่อเนื่องจนกระทั่ง ปี 2557 ได้แนะนำให้
เกษตรกรชาวสวนยางในพื้นที่หันมาปลูกพืชอื่นเสริมร่วมกับการปลูกยาง โดยการยางแห่งประเทศไทยได้จัดหา
พันธุ์ข้าวไร่ดอกข่ามาแจกจ่ายให้กับเกษตรกรเพื่อทดลองปลูก จนถึงปัจจุบันการปลูกข้าวไร่ในพื้นที่ดังกล่าวให้
ผลผลิตดี จึงมีการขยายพื้นที่ปลูกข้าวมากขึ้น

ด้าน นายสำราญ ขวัญนิมิตร เกษตรกรชาวสวนยางที่ปลูกข้าวเป็นอาชีพเสริม จ.ตรัง กล่าวว่า ในขณะที่
ต้นยางยังไม่สามารถให้ผลผลิตได้เนื่องจากยังไม่ถึงอายุกรีดยังสามารถนำไปจำหน่ายช่วยสร้างรายได้เสริมให้กับ
ครอบครัวได้ดีในระดับหนึ่ง เป็นการน้อมนำคำพ่อสอนทั้งเรื่องของเกษตรทฤษฎีใหม่ การดำเนินชีวิตตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ยอยศพร อรรถไกรสิทธิ์

Rewriter : วสันต์พรพรช จำเริญนุสิต

สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : <http://nwnt.prd.go.th>



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

โพสต์ทูเดย์

Post Today
Circulation: 320,000
Ad Rate: 1,100

Section: เศรษฐกิจมหภาค/วิเคราะห์การเมือง

วันที่: อังคาร 15 พฤศจิกายน 2559

ปีที่: 14 ฉบับที่: 5031

หน้า: B12 (ล่างขวา), B8

Col.Inch: 84.73 Ad Value: 93,203

PRValue (x3): 279,609

ศิลปิน: ลีลี

หัวข้อข่าว: สินค้าเกษตร ราคาตกปมเสี่ยงเผชิญหน้า



สินค้าเกษตรตก
เสี่ยงเผชิญหน้า
ขัดแย้งหนัก

B8



สินค้าเกษตรราคาตก ปมเสี่ยงเผชิญหน้า

■ กับข่าวการเมืองโพสต์ทูเดย์

ปัญหาสินค้าราคาเกษตรตกต่ำ กำลังวนกลับมาเป็นแรงกดดันที่เพิ่มแรงเสียดทานให้กับรัฐบาลคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) นับตั้งแต่เริ่มเรื่องไปจนถึงต้นปีหน้า ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สินค้าเกษตรจะทยอยออกมาสู่ตลาด ทั้งข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง ปาล์ม น้ำมัน รวมไปถึงยางพารา

นอกจากจะเป็นบททดสอบสำคัญที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ต้องเร่งคลี่คลายสถานการณ์ ป้องกันไม่ให้ความเดือดร้อนลุกลาม จนซ้ำเติมปัญหาอื่น ๆ ที่รุมเร้าในเวลานี้แล้ว

นี่ยังถือเป็นระเบิดเวลาลูกใหญ่ที่หากจัดการไม่ดีย่อมส่งผลเสียหายต่อเสถียรภาพของ พล.อ.ประยุทธ์ และรัฐบาล คสช. อย่างรุนแรง ไม่ต่างจากรัฐบาลอื่นๆ ไม่ว่าจะมาจากการเลือกตั้งหรือมาจากรัฐประหาร

เพราะปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ

กระทบไปถึงเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ ที่สำคัญยังส่งผลกระทบต่อประชาชนไร้อาชีพ ชาวชนบทที่ประสบปัญหาหลายล้านคน ซึ่งเวลานี้เริ่มทยอยออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลช่วยเหลือ พร้อมขู่ว่าหากแนวทางแก้ปัญหาไม่เป็นที่พอใจก็จะออกมาเคลื่อนไหวกดดันรัฐบาลต่อไป

แถมแรงกดดันยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น เพราะรัฐบาล คสช. มีอำนาจเต็มในมือ ที่สามารถชี้ขาด ปลดล็อกข้อติดขัดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกฎระเบียบต่างๆ หรือเร่งรัดกระบวนการให้รวดเร็วขึ้นได้

อีกทั้งรัฐบาลเห็นบทเรียนจากในอดีตที่ผ่านมาแล้วย่อมต้องหาทางแก้ปัญหาล่วงหน้า รวมทั้งไม่อาจอ้างว่าเพิ่งรับตำแหน่งเหมือนปีที่ผ่านๆ มาไม่ได้

ยังไม่รวมกับประเด็นที่ถูกหยิบยกไปเปรียบเทียบกับการทำงานของรัฐบาลก่อนหน้า หากไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ตีกว่ารัฐบาลที่ผ่านมาย่อมต้องเพิ่มแรงกดดันให้ตัวเอง

ประเด็นนี้ รัฐบาล คสช. รับรู้และ

เข้าใจสถานการณ์ตรงนี้ ทำให้รีบเร่งออกมาหาทางแก้ปัญหา แม้จะไม่ใช่วิธีที่ง่ายนัก เพราะสินค้าเกษตรเป็นสินค้าที่ออกตามฤดูกาล ด้วยกลไกตลาดเมื่อออกมาพร้อมๆ กันย่อมมีแต่จะทำให้ราคาตกต่ำ เป็นปกติ ส่วนการเข้าไปแทรกแซงกลไกตลาดก็เชื่อว่าเห็นผลได้ชัดเจน

รวมทั้งยังมีข้อจำกัดในการแทรกแซงกลไกตลาดซึ่งต้องใช้เม็ดเงินจำนวนมาก และทำไม่เห็นผลเพียงแต่ช่วงระยะเวลาสั้นๆ

อย่างไรก็ตาม หากพิจารณารายละเอียดสินค้าเกษตรรายตัวจะเห็นว่าราคามีแนวโน้มต่ำต่อเนื่อง เริ่มตั้งแต่ราคาข้าวที่ยังไม่มีแนวโน้มจะดีขึ้น

ขณะที่ มาตรการจำนำยิ่งฉาดตันละ 8,730 บาท ร่วมกับมาตรการอื่นซึ่งจะทำให้เกษตรกรได้รับเงินช่วยเหลือตันละ 11,525 บาท ดูจะไม่ตอบโจทย์และถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าช่วยแก้ปัญหาได้เพียงแคบบางส่วน

เมื่อหลายฝ่ายต้องเห็นว่า แนวทางการแก้ปัญหาที่ถูกจุดอยู่ที่การผลักดัน

รหัสข่าว: C-161115006169

หน้า: 1/2

67/25 ถนนบางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

โทร. 0-2433-2222 ต่อ 512 โทรสาร 0-2424-9874 E-mail : prraotpr@gmail.com



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

โพสต์ทูเดย์

Post Today
Circulation: 320,000
Ad Rate: 1,100

Section: เศรษฐกิจมหภาค/วิเคราะห์การเมือง

วันที่: อังคาร 15 พฤศจิกายน 2559

ปีที่: 14

ฉบับที่: 5031

หน้า: B12(ล่างขวา), B8

Col.Inch: 84.73 Ad Value: 93,203

PRValue (x3): 279,609

คลิ๊ป: ลีลี

หัวข้อข่าว: ลินค้าเกษตร ราคาตกปมเสี่ยงเผชิญหน้า

ให้เกษตรกรรวมกลุ่มจำหน่ายข้าวสาร แทนข้าวเปลือก รวมทั้งขายตรงถึงมือลูกค้าผ่านช่องทางต่างๆ โดยรัฐบาลเป็นผู้สนับสนุน เวลานี้หลายฝ่ายออกมาขานรับแต่ยังไม่มีการผลักดันเงินหน้าไปสู่นโยบายการปฏิบัติ

ส่วนมาตรการอื่นๆ ทั้งการช่วยเหลือเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรแปลงใหญ่ที่มีศักยภาพ ที่เตรียมเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ปรับเงื่อนไขการปล่อยสินเชื่อเงินกู้ให้แก่เกษตรกรผ่านการขยายวงเงินสินเชื่อเงินสูงสุดเป็น 10 ล้านบาท ระยะเวลาผ่อนชำระคืน 5 ปี มีอัตราดอกเบี้ย 0.01% จากเดิม 5 ล้านบาท ระยะเวลาชำระคืน 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 0.01%

ส่วนข้าวโพดเวลานี้ราคาตกต่ำไม่แตกต่างจากข้าว ซึ่งทางองค์การคลังสินค้า (อคส.) ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้รับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 1 แสนตัน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร โดยนำร่องจาก 4-5 จังหวัดภาคเหนือ อาทิ จ.เชียงใหม่ เชียงราย เพราะราคาข้าวโพดมีแนวโน้มตกต่ำต่อเนื่อง

ยิ่งในช่วงปีใหม่ที่ผลิตผลกว่า 60% จะทยอยออกสู่ตลาดปลายปีนี้ สอดรับกับที่กระทรวงพาณิชย์จะเรียกสมาคม

และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องหารือแนวทางปฏิบัติในการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตามมติ ครม. ที่ให้นำเข้าและใช้ข้าวสาลีต้องรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ภายในประเทศ ในสัดส่วน 1 ต่อ 3

ไม่ต่างจาก "ปาล์ม" และ "ยางพารา" ที่ถูกจัดให้เป็นสินค้าการเมือง เวลานี้ราคายังไม่ตกต่ำมาก แต่ในช่วงที่ผลผลิตเริ่มทยอยออกสู่ตลาดพร้อมๆ กันย่อมทำให้ราคามีแต่จะตกต่ำลง

ท่ามกลางสภาพเศรษฐกิจโลกที่ยังไม่อาจเอาแน่เอานอนได้ รวมถึงความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจในหลายภูมิภาค ซึ่งจะกลายเป็นปัจจัยเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อการค้าทั้งภายในประเทศและการส่งออกไปยังต่างประเทศ ที่ล้วนแต่มีผลซ้ำเติมให้ราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ

ความเดือดร้อนของเกษตรกรที่ไม่ได้รับการแก้ไข สุดท้ายอาจบีบให้เกษตรกรออกมาเคลื่อนไหวกดดันรัฐบาลและเพิ่มแรงเสียดทานให้รัฐบาล คสช. มากขึ้น

นับจากช่วงปลายปีนี้ไปจนถึงต้นปีหน้าจึงเป็นอีกช่วงเวลาหัวเลี้ยวหัวต่อสำคัญที่รัฐบาลต้องเผชิญปัญหาที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆ



วันที่ 14 พ.ย. 59

หัวข้อข่าว ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช มียางกว่าสองแสนกิโลกรัมเข้าประมูล ราคาส่วนใหญ่ปรับตัวเพิ่มขึ้น

ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช มียางกว่าสองแสนกิโลกรัมเข้าประมูล ราคาส่วนใหญ่ปรับตัวเพิ่มขึ้น

แหล่งที่มา : สวท.นครศรีธรรมราช

ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช แจ้งการซื้อ-ขาย ยางแผ่นดิบ ยางแผ่นรมควัน โดยวิธีการประมูลประจำวัน 14 พฤศจิกายน 2559 มีราคาตั้งต่อไปนี้ ยางแผ่นดิบ ความชื้น 1-3% กิโลกรัมละ 57.79 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 0.17 บาท ยางแผ่นดิบ ความชื้น 3-5% กิโลกรัมละ 57.29 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 0.17 บาท ยางแผ่นดิบ ความชื้น 5-7% กิโลกรัมละ 55.27 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 0.15 บาท ยางท้องถิ่น กิโลกรัมละ 54.70 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 0.10 บาท ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1-3 กิโลกรัมละ 59.88 บาท ปรับตัวลดลง 0.81 บาท ยางแผ่นรมควัน ชั้น 4 กิโลกรัมละ 59.34 บาท ปรับตัวลดลง 1.15 บาท ยางแผ่นรมควัน ชั้น 5 กิโลกรัมละ 58.87 บาท ปรับตัวลดลง 1.42 บาท ยางฟอง กิโลกรัมละ 58.87 บาท ปรับตัวลดลง 1.42 บาท ยางคัทตั้ง กิโลกรัมละ 54.07 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 0.92 บาท มีปริมาณยางเข้าตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช รวม 298,929 กิโลกรัม น้ำยางสด 54.00 บาทต่อกิโลกรัม ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.60 บาท

ราคายางได้รับปัจจัยบวกจากค่าเงินบาทและเงินเยนอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ตาม ราคายางได้รับปัจจัยกดดันจากราคาน้ำมันดิบปรับตัวลดลง เนื่องจากตลาดมีความกังวลเกี่ยวกับภาวะอุปทานน้ำมันสิ้นตลาด หลังจากที่มีรายงานว่าผลผลิตน้ำมันดิบของกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (โอเปก) ในเดือนตุลาคมปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมา และจำนวนแท่นขุดเจาะน้ำมันดิบทั่วโลกปรับตัวสูงขึ้น อีกทั้ง นักลงทุนมีการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปี

ราคายางตลาดล่วงหน้า ตลาดสิงคโปร์ ราคาเสนอซื้ออยู่ที่ 64.46 บาทต่อกิโลกรัม ปรับตัวลดลง 1.88 บาทต่อกิโลกรัม ตลาดเซียงไฮ้ ราคาอยู่ที่ 68.93 บาทต่อกิโลกรัม ปรับตัวลดลง 1.22 บาทต่อกิโลกรัม ตลาดโตเกียว ราคาอยู่ที่ 65.29 บาทต่อกิโลกรัม ปรับตัวลดลง 2.19 บาทต่อกิโลกรัม

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุธุทธ พิทักษ์มงคล

Rewriter : วสันต์พรพร จำเริญนุสิต

สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : <http://nwnt.prd.go.th>



วันที่ 12 พ.ย. 59

หัวข้อข่าว อบจ.ตรัง ตั้งงบประมาณพร้อมสมทบ
ร่วมกับท้องถิ่นอื่น ก่อสร้างถนนผลสมยางพารา เพื่อ
ส่งเสริมการใช้อย่างพาราภายในประเทศ

อบจ.ตรัง ตั้งงบประมาณพร้อมสมทบร่วมกับท้องถิ่นอื่น ก่อสร้างถนนผลสมยางพารา เพื่อ ส่งเสริมการใช้อย่างพาราภายในประเทศ

แหล่งที่มา : สวท.ตรัง

นายกิจ หลีกภัย นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า "ถนนยางพารา" เป็นอีกหนึ่ง
มาตรการในการส่งเสริมการใช้อย่างพาราภายในประเทศ เมื่อปริมาณความต้องการใช้น้ำยาง ซึ่งเป็นวัตถุดิบใน
การสร้างถนนยางพารามีมากขึ้น ย่อมส่งผลไปถึงรายได้ของเกษตรกรชาวสวนยางที่เพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน

สำหรับการก่อสร้างถนนผลสมยางพารา ซึ่งตั้งแต่ปี 2558-2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังได้ตั้ง
งบประมาณ พร้อมสมทบร่วมกับท้องถิ่นอื่น เพื่อก่อสร้างถนนผลสมยางพาราทั้ง 2 แบบ คือ พาราแคบซีล และ
พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รวม 141 โครงการ ระยะทางรวม 126 กิโลเมตร ใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น
475,912,000 บาท ซึ่งสามารถช่วยระบายยางพาราในระบบได้กว่า 200 ตัน ส่วนโครงการอื่นๆ ที่จะสามารถ
นำน้ำยางพาราสดมาเป็นส่วนผลสมเพื่อระบายยางพารานั้น กำลังอยู่ในช่วงศึกษาข้อมูล

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ยอดศพร อรรคไกรสีห์

Rewriter : วสันต์พรพรช จำเริญนุสิต

สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : <http://nwnt.prd.go.th>